
 

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีท่ี ๑ ครั้งที่ ๑๐ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) 
วันพุธที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมใหญ่วุฒิสภา อาคารรัฐสภา 

เกียกกาย นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร  คนที่หนึ่ ง เป็นประธานการประชุม            
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๐ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง  ดดยมี นายศุภชัย ดพธิ์สุ         
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนท าหน้าที่ประธานการประชุม 

ประธานฯ ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปรึกษาหารือในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อบังคับ
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๔ เป็นเวลาพอสมควร และเมื่อครบองค์ประชุมแล้วประธานฯ
ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 

(๑) กระทู้ถาม  
๑.๑ กระทู้ถามสดด้วยวาจา  

            ๑.๑.๑ กระทู้ถาม โดย นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรค
เพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี 
      มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่าง ๆ ที่รัฐบาลออกมาเป็นมาตรการจะสามารถ
บรรเทาปัญหาเศรษฐกิจของประเทศในขณะนี้ได้จริงหรือไม่ เนื่องจากมาตรการแต่ละเรื่องมีความซับซ้อนกัน 
เช่น การที่รัฐบาลออกมาตรการชิมช้อปใช้ เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายและการท่องเที่ยวให้มากขึ้น แต่ขณะเดียวกัน 
รัฐบาลก็ออกมาตรการส่งเสริมการออม เช่น การจัดตั้งกองทุนใหม่ขึ้นเพ่ือทดแทนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว    
ในชื่อ "กองทุนรวมเพ่ือการออม" จึงท าให้เกิดความสับสนต่อทิศทางการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาลว่าจะมุ่ง
ไปทิศทางใด นอกจากนี้ ขอให้รัฐบาลสร้างความมั่นใจว่าสถานการณ์เศรษฐกิจไทยในปี ๒๕๖๓ จะมีความ
มั่นคงทางการคลัง และความมีเสถียรภาพของรัฐบาลให้กับประชาชน   
   นายอุตตม  สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกระทรวงการคลัง ได้รับมอบหมาย
ให้ตอบกระทู้ว่า การก าหนดกลุ ่มมาตรการช่วยเหลือประชาชนในหลายด้านนั้น อาทิ กลุ ่มร้านค้า  
ประชาชน เกษตรกร การดูแลที่อยู่อาศัย เพื่อดูแลประชาชนและภาคอสังหาริมทรัพย์ ดดยมุ ่งหวังผล           
ในการจ้างแรงงานเพื่อก่อสร้าง ร้านวัสดุก่อสร้าง และมีเงินหมุนเวียนเข้าสู ่ระบบ ดดยดครงการต่าง ๆ      
จะมีการประเมินภายหลัง ดดยการออกมาตรการต่าง ๆ ได้ม ีการหารือกับทุกภาคส่วนที ่เกี ่ยวข้อง         
ให้ออกเป็นชุดมาตรการคอยดูแล ส าหรับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และในส่วนการ
ส่งเสริมให้เกิดการออมนั้นเป็นชุดมาตรการที่จะดูแลประชาชนให้สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาประเทศ 
และการพัฒนาประเทศในระยะยาว ขอยืนยันว่ารัฐบาลมีสถานภาพที่แข็งแกร่ง 
    ๑.๑.๒ กระทู้ถาม โดย นางสาวศิริกัญญา ตันสกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
พรรคอนาคตใหม่ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม ถามนายกรัฐมนตรี 
   รัฐบาลจะจัดท าผลการประเมิน ผลกระทบทางเศรษฐกิจของมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจที ่ถูกน ากลับมาใช้ใหม่หรือไม่ เพราะมาตรการดังกล่าว เคยสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจ         
ทั ้งทางตรง คือ เพิ ่มรายได้ให้กับทั ้งครัวเรือนและเกษตรกรอย่างไรบ้าง และทางอ้อม  คือ สร้างเงิน
หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากอย่างไรในดครงการที่รัฐบาลได้จัดท าขึ้น รวมถึงมาตรการที่เกี่ ยวข้อง
กับการเกษตรที่ซ้ าซ้อนกันหลายเรื่องแล้วก็ท าให้เกิดปัญหาของการกระจุกตัวของการแก้ไขปัญหาของ 
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เกษตรกร และหากมีความจ าเป็นที่จะต้องกระตุ้นเศรษฐกิจอีกในเร็ววันนี้ จะท ายังไงเราจะมีหนทางใด     
ในเมื่องบประมานนั้นมีขีดจ ากัด   
   นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกระทรวงการคลัง ได้รับมอบหมาย
ให้ตอบกระทู้ว่า มาตรการที่รัฐบาลได้ออกมานั้น ได้มีการด าเนินการเพราะเป็นประดยชน์ต่อประชาชน         
ซึ่งรัฐบาลได้มีการประเมินอย่างต่อเนื่องในหลาย ๆ ดครงการ เช่น กองทุนหมู่บ้าน ซึ่งเป็นการดูแลแนวความคิด
ของชุมชน นอกจากนี้ ยังการมีการพักหนี้ในส่วนของเงินต้นเท่านั้น ส่วนดอกเบี้ยยังต้องช าระ ในขณะเดียวกัน
รัฐบาลยังได้ช่วยเหลือเกี่ยวกับสภาพคล่อง ส าหรับด้านการเกษตร ได้มีการช่วยเหลือประชาชน อาทิ ดครงการ
พักช าระหนี้กองทุนหมู่บ้าน ดครงการพักหนี้ของชุมชน ดครงการกองทุนหมู่บ้าน ซึ่งหลายดครงการยังอยู่ใน
ระหว่างด าเนินการ กรณีเกี่ยวกับเรื่องข้าว ได้มีการพิจารณาลดต้นทุนการผลิต ดดยจะพิจารณาตามมาตรการที่
รัฐบาลต้องการช่วยในเรื่องต้นทุนการผลิต ถึงแม้ผลผลิตต่อไร่ลดลง รัฐบาลก็ยังมีการอุดหนุนอย่างต่อเนื่อง 
ดดยใช้งบประมาณที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ในส่วนของกองทุนหมู่บ้าน ได้มีการตั้งงบประมาณไว้เดิม
อยู่แล้ว รัฐบาลมีการส่งเสริมการลงทุนในขนาดเล็ก ดดยได้ปฏิบัติตามวินัยการเงินการคลัง ในส่วนของการ
ด าเนินการของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.  จะด าเนินการดูแลอย่างต่อเนื่อง      
เมื่องบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สามารถน ามาใช้ได้ 
   ๑.๑.๒ กระทู้ถาม โดย ศาสตราจารย์โกวิทย์ พวงงาม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
พรรคพลังท้องถิ่นไท เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี 
   รัฐบาลมีการเตรียมรับมือกับภัยธรรมชาติที่ได้รับผลกระทบกับประชาชนหรือไม่     
ซึ่งในขณะนี้อุณหภูมิของประเทศก าลังลดลง ความเสียหายจากภัยหนาวจะส่งผลกระทบต่อประชาชนดดยตรง 
อาทิ หมอก ควัน ขณะเดียวกันในภาคใต้ซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาได้เตือนภัยกับประชาชนในพ้ืนที่เกี่ยวกับ พายุ 
ฝนตกหนัก ในภาคใต้ฝั่งตะวันออกตั้งแต่จังหวัดชุมพร ไปถึงจังหวัดนราธิวาส นอกจากนี้ ยังเตือนภัยในเรื่อง
การสัญจร และระวังคลื่นสูง ซึ่งปีที่ผ่านมาในจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับผลกระทบจากพายุปลาบึก ดดย มี
การประเมินความเสียหายเป็นพันล้าน แม้ว่ารัฐบาลจะมีการป้องกันไว้แต่ประชาชนยังได้รับผลกระทบ และสิ่ง
ที่ตามมาในอนาคต คือ ภัยแล้ง น้ าส าหรับอุปดภคบริดภค พืชผลทางการเกษตร นอกจากนี้ ยังได้กังวลถึงกรณี  
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ที่ประชาชนเดินทางกลับภูมิล าเนาท าให้เกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตจากการเดินทาง  ซึ่งรัฐบาล
ได้เตรียมการในเรื่องต่าง ๆ เหล่านี้อย่างไร และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ต้องมีการบูรณาการอย่าง
เท่าเทียมกัน ในส่วนการบริหารจัดการภัยพิบัติให้เกิดประดยชน์สูงสุดต่อประชาชน รัฐบาลมีแนวทางในการ  
บูรณาการอย่างไร ให้ประชาชนได้รับประดยชน์ได้อย่างทั่วถึง  
   นายนิพนธ์   บุญญามณี  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า 
กระทรวงมหาดไทย ได้มีการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข ดดยในเบื้องต้นพ้ืนที่ประสบภัยจะอาศัยก าลังทหารในการ
ช่วยเหลือ ดดยมีท้องถิ่นดูแลอย่างใกล้ชิดทุกระดับ รวมทั้งมีจิตอาสา มูลนิธิ คอยบูรณะฟ้ืนฟูภายหลังจากการ
ตรวจสอบภาคประชาคม ดดยผู้ ว่าราชการจังหวัด เพ่ือส่ งถึงกระทรวงมหาดไทย ไปยั งรัฐบาลซึ่ ง
กระทรวงมหาดไทยได้มีการวางแผนทั้งหมด ดดยแบ่งเรื่องน้ าให้กรมชลประทานได้ก ากับดูแล ในส่วนของ      
ภัยหนาวจะต้องมีอุณหภูมิน้อยกว่า 8 องศา ติดต่อเกินกว่า 3 วัน ถึงสามารถประกาศภัยหนาวได้ ซึ่งรัฐบาล  
ได้ดูแลอย่างใกล้ชิด ดดยในขณะนี้ ได้มีจั งหวัดนราธิวาส ได้ รับผลกระทบจากน้ าท่วม ในบางพ้ืนที่         
กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งไปยังพื้นท่ีต่างๆ และได้ประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส รัฐบาลเตรียมความ
พร้อมไว้เรียบร้อยแล้ว ส าหรับเรื่องภัยแล้ง ได้มีการด าเนินการให้ส ารวจน้ าที่เกี่ยวกับอุปดภคบริดภค  
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ยังเพียงพอในการใช้ด ารงชีพของประชาชน นอกจากนี้ ที่มีความห่วงใยในเรื่องการใช้รถใช้ถนน ดดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในเทศกาลต่าง ๆ ท าให้ผู้เสียชีวิตเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งได้ให้ชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการรณรงค์มากขึ้น 
   ๑.๑.๓ กระทู้ถาม โดย นายปกรณ์วุฒิ  อุดมพิพัฒน์สกุล สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร พรรคอนาคตใหม ่เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี 
   การประกาศพ้ืนที่เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษแล้วรัฐบาลมีการเร่งผลักดันดครงการนั้น 
รัฐบาลคาดหวังผลประดยชน์ที่มีต่อประเทศ ประชาชน เศรษฐกิจ ในการให้บริษัท อาลีบาบา เข้ามามีบทบาท
ในเศรษฐกิจพิเศษ เพราะประเทศจะเสียเปรียบต่างชาติ ถึงแม้จะเป็นดอกาสที่คนไทยสามารถส่งออกไปขาย
ของให้กับคนจีนผ่านทางอาลีบาบา แต่ปัจจุบันอาลีบาบา มีข้อมูล Big Data ระดับมหาศาลที่จะครอบที่จะ
วิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริดภค สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเก็บสินค้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เกิดต้นทุน
ที่ต่ าที่สุด ท าให้ผู้ประกอบการที่น าเข้าสินค้าจากจีนมาขายนั้นส่งผลกระทบเป็นอย่างมาก เพราะผู้ซื้อสามารถ
ซื้อผ่าน อาลีบาบา ได้ดดยตรง   
   นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตลอด
ระยะเวลา 10 ปี รัฐบาลได้มีส่วนช่วยให้ไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออก ในหลายอุ ตสาหกรรม การเป็น
ผู้ประกอบการด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ สามารถขอการรับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการนี้ จากรัฐบาลได้ 
เป็นช่องทางที่จะต่อสู้กับทุนต่างชาติได้ ดดยมาตรฐานในการขออนุญาตหรือมาตรฐานในการที่จะได้รับอนุญาต
นักลงทุนชาวต่างชาติไม่มีทางได้เปรียบผู้ประกอบการในไทย การลงทุนที่ผ่านการท าการส่งเสริมการลงทุน 
ส านักงานดครงการส่งเสริมการลงทุนประเทศไทย (BOI) มีค าขอเพ่ิมขึ้นอีก 1,165 ราย แสดงให้เห็นว่าการ
ลงทุนต่าง ๆ ของในประเทศดีขึ้น ยืนยันว่ารัฐบาลจะน าเอาข้อสังเกตของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไปหารือ ใน
ส่วนของระบบสิทธิประดยชน์ของ BOI ไม่ได้เลือกนักลงทุนต่างชาติเป็นการเฉพาะแต่อย่างใด นักลงทุนไทย
ทั่วไปได้รับสิทธิประดยชน์ไม่แตกต่างจากนักลงทุนต่างชาติ หากเป็น SME ที่มีหุ้นไทยข้างมาก ก็จะได้รับสิทธิ
ประดยชน์เพ่ิมเติม ดดยเฉพาะสิทธิประดยชน์ที่ SME ที่มีการลงทุนไม่เกิน 200 ล้านบาท แล้วมีหุ้นไทยเป็น
บุคคลธรรมดาเกินกว่า 51 % จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ เป็น 2 เท่าของการลงทุน คือได้สิทธิประดยชน์
มากกว่านักลงทุนรายอ่ืน รัฐบาลมีความตั้งใจที่ให้การลงทุนที่อยู่ในมาตรฐานเดียวกันของทุกการลงทุน ฉะนั้น
การลงทุนทุกอย่างผ่าน BOI จะอยู่ในมาตรฐานเดียวกัน 

๑.๒ กระทู้ถามท่ัวไป 
     ๑.๒.๑ กระทู้ถาม เรื่อง การฝึกอาชีพของทหารเกณฑ์กับปัญหาการขาดแคลน
แรงงานของภาคเอกขน โดย นายพิสิฐ ลี้อาธรรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ตั้ง
กระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
     ด้วยในทุกปีชายไทยถูกเรียกให้เข้ารับราชการทหาร เพ่ือฝึกฝนให้มีระเบียบวินัย
และปฏิบัติหน้าที่ตามที่หน่วยงานต่าง ๆ ปีละ ๑ แสนนาย เท่ากับ ๑ ใน ๓ ของชายไทยของแต่ละอายุและใน
ขณะนี้ มีดครงการฝึกอาชีพเพ่ือให้ทหารที่ปลดประจ าการแล้วสามารถน าความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพและ
แก้ไขการขาดแคลนแรงงาน แต่ปัจจุบันภาคเอกชนยังประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานอีกจ านวนมาก     
ท าให้มีความจ าเป็นต้องจ้างแรงงานจากต่างประเทศซึ่งเพ่ิมมากข้ึนทุกปี หากกระทรวงกลาดหมและภาคเอกชน
มีการประสานงานกันก็จะช่วยให้แรงงานไทยได้มีงานท าและไม่ต้องจ้างคนงานต่างประเทศ ซึ่งอาจกระทบ
ความมั่นคงของประเทศ ทหารเกณฑ์มักจะมาจากครอบครัวที่ด้อยดอกาส ท าให้ไม่ได้มีดอกาสเรียนในระดับ
มหาวิทยาลัย เพราะหากเรียนมหาวิทยาลัยก็จะได้เรียน รด. ไม่ต้องมาเป็นทหารเกณฑ์ การฝึกอาชีพแก่ทหาร 
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เกณฑ์จึงเป็นการให้ดอกาสแก่ประชากรไทยกลุ่มนี้ให้มีความรู้ติดตัวในการประกอบอาชีพและยกระดับคุณภาพ
การท างานและศักยภาพของแรงงานให้สูงขึ้น ท าให้มีรายได้และชีวิตที่ดีข้ึนในอนาคต จึงขอเรียนถามว่า 
   ๑. ทหารเกณฑ์ได้รับการฝึกอาชีพตรงตามความต้องการกับตลาดแรงงานหรือไม่ 
อย่างไร แล้วได้มีการประสานงานกับภาคเอกชนเกี่ยวกับความต้องการแรงานหรือไม่  
   ๒. กระทรวงกลาดหมมีระบบงานรวบรวมข้อมูลทหารเกณฑ์ที่ผ่านการฝึกอาชีพ    
เพ่ือประสานกับภาคเอกชนให้ทหารเกณฑ์ที่ปลดประจ าการแล้วได้มีงานท าหรือไม่  
   ๓. ทหารเกณฑ์ที่ผ่านการฝึกอบรมแลได้น าความรู้ไปประกอบอาชีพตงตามที่ฝึกมา
หรือไม่ และมีการติดตามผลทั้งในเชิงคุณภาพและจ านวนหรือไม่ 
   พลเอก ประยุทธ์ จันทร์ดอชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาดหม มอบหมายให้       
พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาดหม กล่าวว่า ในส่วนทหารกองประจ าการ ได้มี
การเสริมสร้าง จิตอาสา คุณวุฒิทางการศึกษาซึ่งได้ร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งผู้ที่ยัง ไม่ได้จบ ม. 3 
สามารถจบ ม.3 ในส่วนของการอบรมทักษะกระทรวงกลาดหมได้ร่วมมือกับกระทรวงแรงงาน ซึ่ ง
กระทรวงกลาดหมได้มีการส ารวจกับทหารที่พ้นออกจากกองประจ าการ เช่น ช่างซ่อมรถยนต์ ได้มีการอบรมไป
แล้ว จ านวน 200 นาย ทหารสามารถน าความรู้ไปพัฒนาและต่อยอดได้ หลังจากปลดประจ าการแล้ว
กระทรวงแรงงานได้มีการนัดพบกับทหารปลดประจ าการ ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งได้มีการ
ส่งต่อให้กับกรมการส่งเสริมการเกษตร ซึ่งกระทรวงกลาดหมได้มีการติดตามในเรื่องวุฒิการศึกษา และอาชีพ 
   ๑.๒.๒ กระทู้ถาม เรื่อง ขอให้มีการแก้ปัญหาการขยายพันธุ์ของลิงในประเทศ 
โดย นายประทวน สุทธิอ านวยเดช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังประชารัฐ  จังหวัดลพบุรี         
เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
   ด้วยปัจจุบันทั่วประเทศไทยมีการขยายพันธุ์ของลิงเพ่ิมขึ้นเป็นจ านวนมาก ดดย
ข้อมูลจากกรมอุทยานแห่งชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั่วประเทศมีลิงจ านวน 
๕๑,๐๐๐ ตัว ปรากฏในพ้ืนที่ ๑๘๓ แห่ง ซึ่งเป็นพ้ืนที่บริเวณ ๙๐ อ าเภอ ๗ จังหวัด ดดยเฉพาะอย่างยิ่ง        
ในจังหวัดลพบุรี พ้ืนที่เขตเทศบาลเมือง บริเวณเจ้าพ่อศาลพระกาฬและพระปรางค์สามยอดมีลิงจ านวน
ประมาณ ๑๐,๘๐๐ ตัว ดดยปัจจุบันมีจ านวนเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว สืบเนื่องมาจากลิง ๑ ตัว สามารถตั้งท้องได้   
ปีละ ๒ ครั้ง ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ร าคาญ และเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของดรคต่าง ๆ ได้ง่าย 
ทั้งนี้ การควบคุมประชากรลิงสามารถท าได้ดดยวิธีการท าหมันและการเคลื่อนย้ายลิง บางส่วนไปอยู่ในพ้ืนที่     
ที่เหมาะสม แต่แนวทางดังกล่าวต้องใช้งบประมาณในการด าเนินการจ านวนมากดดยการคุมก าเนิดหรือการท า
หมันลิงนั้น มีค่าใช้จ่ายประมาณ ๒,๕๐๐ บาท ต่อการท าหมันลิง ๑ ตัว ในปี ๒๕๕๗ - ๒๕๖๒ ได้มีการท าหมัน
ลิงไปแล้ว ๑,๒๙๑ ตัว ซึ่งงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพียงพอต่อการท าหมัน
ลิงได้เพียง ๒,๕๐๐ ตัวทั่วประเทศ ดดยจังหวัดลพบุรีได้รับงบประมาณ ในการท าหมันลิง จ านวน ๓๐๐ ตัว
เท่านั้น ซึ่งไม่สอดคล้องต่อการขยายพันธุ์ของลิงที่เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้ จึงขอเรียน
ถามว่า 
   ๑. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะด าเนินการเพ่ือแก้ปัญหาการ
ขยายพันธุ์ลิงได้ดดยเร็ว เมื่อใด  
   ๒. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะสามารถจัดสรรงบประมาณ   
เพ่ือการคุมก าเนิดและลดการขยายพันธุ์ของลิงทั่วประเทศให้เพียงพอได้หรือไม่ 
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   นายวราวุธ ศิลปอาชา  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กล่าวว่า มีลิงที่มีปัญหา 53,000 กว่าตัว ที่มีปัญหา ตลอดระยะเวลาจ านวนลิงมีจ านวนเพ่ิมมาก
ขึ้น พ้ืนที่การอยู่อาศัยของลิงลดลง และการด ารงชีวิตของลิงเปลี่ยนไปเพราะเกิดจากมนุษย์ให้อาหารจนเกิด
ความเคยชินไม่กลับเข้าไปในพ้ืนที่ของตนเอง จึงจ าเป็นต้องควบคุมปริมาณของลิงดดยการหารือกับกรมอุทยาน
แห่งชาติจัดให้มีหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วเพ่ือแก้ไขปัญหาลิง ดดยการประชาสัมพันธ์ ในพ้ืนที่ถึงข้อปฏิบัติที่
ควรปฏิบัติต่อลิง และบริหารถิ่นที่อยู่อาศัยดดยการท านิคมลิง เพ่ือให้ลิงได้อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่งตลอดจน
จัดท าหมันให้กับลิง 
    ๑.๒.๓ กระทู้ถาม เรื่อง ความเดือดร้อนของประชาชนรอบโรงงานน้ าตาลราชบุรี 
อ าเภอบ้านโปง จังหวัดราชบุรี โดย นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรค
ประชาธิปัตย์จังหวัดราชบุร ีเป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 
   เนื่องจากประชาชนรอบดรงงานน้ าตาลราชบุรี อ าเภอบ้านดปง ได้รับความเดือดร้อน
จากฝุ่นละอองและกลิ่นเหม็นจากดรงานน้ าตาลดังกล่าวเป็นอย่างมาก ซึ่งในขณะนี้มีประขาชน       ในพ้ืนที่
ได้รับความเดือดร้อนจากดรงงานดังกล่าวร่วมลงชื่อเข้าร้องเรียนต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพ้ืนที่อ าเภอบ้าน
ดปง จังหวัดราชบุรีแล้ว จ านวน ๒ ราย จึงขอเรียนถามว่า 
   ๑. กรมดรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ตรวจสอบในปัญหาดังกล่าว
หรือไม่  
   ๒. กรมดรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ติดตามและด าเนินการ
เยียวยา ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ีรอบดรงานน้ าตาลราบุรีหรือไม่  
   ๓. กระทรวงอุตสาหกรรม มีเทคดนดลยีและนวัตกรรมใดบ้าง ที่จะส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ดรงงานน้ าตาลราชบุรี ได้ด าเนินการในการลดปัญหาฝุ่นละอองและกลิ่นเหม็นของดรงงานหรือไม่ 
   นายสุริยะ จึ งรุ่ ง เรืองกิจ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อุตสาหกรรม กล่าวว่า
อุตสาหกรรมจังหวัดจึงได้มีหนังสือสั่งให้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่สายพานล าเลียงกากชานอ้อยและ
สายพานล าเลียงขี้เถ้า มีฝุ่น กระจาย และมีลมพัดกระดชก ดดยให้ดรงงานมีมาตรการเพิ่มเติมเพ่ือป้องกันฝุ่นจาก
ชานอ้อย ดดยให้มีการติดตั้งหัวฉีดน้ าเพ่ิมอีก 2 จุดรวมเป็น 3 จุด ซึ่งทางดรงงานได้ด าเนินการติดตั้งหัวฉีดน้ า
เรียบร้อย หลังจากนั้น ส านักงานอุตสาหกรรมราชบุรีมีหนังสือให้ดรงงานประกอบกิจการด้วยความระมัดระวัง
และควบคุมการท างานของชุดสายพานล าเลียงจากชานอ้อย ให้ท างานให้อย่างมีประสิทธิภาพอย่าให้เกิดปัญหา
ดดยส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรีได้เข้าตรวจสอบดรงงาน ประเด็นที่ชาวบ้านร้องเรียน ว่าทางดรงงาน 
มีฝุ่นละอองและเขม่าควันฟุ้งกระจายเมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าดรงงานอยู่ในระหว่างหยุดประกอบกิจการ
ชั่วคราวเพ่ือปรับปรุงเครื่องจักรและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากเกิดลมพายุในพ้ืนที่ท าให้แผ่นกันฝุ่นฉีกขาดท าให้มีฝุ่น
ละอองออกไปนอกดรงงาน ซึ่งหลังจากตรวจสอบแล้วทั้งทางด้านของกระทรวงอุตสาหกรรมก็ได้จะได้สั่งการให้
ดรงงานจัดการปรับปรุงแก้ไข ซ่ึงได้แก้ไขด้วยความเรียบร้อย 
   ๑.๒.๔ กระทู้ถาม เรื่อง ความคืบหน้าและทิศทางการพัฒนาหนองหาร จังหวัด
สกลนคร โดย นายนิยม เวชกามา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย จังหวัดสกลนคร เป็นผู้ตั้ง
กระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี 
   จากยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสกลนคร ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ดดยจะด าเนินการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดสกลนคร  เชิงบูรณาการ 
ดดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพนิเวศวิทยาหนองหาร และพัฒนาทรัพยากรทางวัฒนธรรม เพ่ือเสริมสร้างความ 



- 6 - 

เข้มแข็งของชุมชนรอบหนองหารอย่างยั่งยืน จากแผนแม่บทการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาหนองหารจังหวัด
สกลนคร พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕ ได้วางแผนบูรณาการเพ่ือการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเขตพ้ืนที่หนองหารไว้    
หลาย ๆ ด้าน อาทิ ด้านการแก้ไขบัญหาเกี่ยวกับเขตพ้ืนที่หนองหาร การปรับปรุงดครงสร้างทางกายภาพ    
ของหนองหาร การปรับปรุงคุณภาพน้ าหนองหาร การบูรณาการเพ่ือการใช้ประดยชน์จากหนองหาร            
ซึ่งหนองหารเป็นบึงน้ าจืดธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณ      
๗,๐๑๖ ไร่ หรือ ๑๒๓ ตารางกิดลเมตร อยู่ในเขตพ้ืนที่อ าเภอเมืองและอ าเภอดพนนาแก้ว ซึ่งมีประชากรที่ได้รับ
ประดยชน์จากหนองหาร ๓๒ ต าบล มีประชากร ๒๔๐,๓๒๗ คน จาก ๘๐,๗๕๐ ครัวเรือน จึงขอเรียนถามว่า 
   ๑. รัฐบาลมีแนวทางการแก้ไขและพัฒนาหนองหาร จังหวัดสกลนครหรือไม่ 
   ๒. รัฐบาลมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินของประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณ
รอบ ๆ หนองหารหรือไม ่
             นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า หนองหาร
เป็นสาธารณะของแผ่นดิน ซึ่งมีพ้ืนที่เป็นจ านวนมาก กฎหมายที่รัฐบาลที่ได้ด าเนินการแก้ไขนั้น ต้องเข้ามาดูแล
อย่างเป็นระบบที่สุด ในขณะนี้ทั้งในส่วนปัญหาน้ าในเรื่องการใช้น้ าเพ่ือการอุปดภคบริดภค น้ าที่จะใช้ในเรื่อง
การเกษตร และน้ าที่จะใช้ในการรักษาระบบนิเวศ ในแผนทั้งหมดสามารถน าเข้าสู่การพิจารณาของ
คณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ดดยจะเสนอแผนงานดครงการทั้งหมดเข้าสู่คณะกรรมการดังกล่าวแล้ว
ไปสู่คณะรัฐมนตรีและจะน าไปสู่การจัดงบประมาณในปี 2564  
    ๑.๓ กระทู้ถามแยกเฉพาะ  
   ๑.๓.๑ กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง นดยบายการปิดอ่าวมาหยา จังหวัดกระบี่ ดดย
นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม  ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ดดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม        
เป็นผู้ตอบชี้แจง  
   ๑.๓.๒ กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง การทวงคืนพื้นที่สวนปาล์มหมดสัมปทาน อ าเภอ
ปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ดดย นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ตอบชี้แจง 
   ๑.๓.๓ กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของกลุ่มผู้ร่วม
พัฒนาชาติไทย (ผรท.  ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ดดย นายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม 
นายกรัฐมนตรี ดดยมี พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาดหม เป็นผู้ตอบชี้แจง 
   ส าหรับกระทู้ถามแยกเฉพาะนี้ได้มีการถามและตอบในห้องกระทู้ถาม ตามข้อบังคับ
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ 

   2. เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม    
   ประธานแจ้งต่อที่ประชุม ซึ่งเป็นวาระที่มิได้ปรากฏอยู่ในระเบียบวาระ คือ รับทราบ
ค าสั่งศาลฎีกาด้วยประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลฎีกา ปฏิบัติราชการแทนประธานศาลฎีกา ได้มีหนังสือแจ้ง
ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ยื่นค าร้องขอให้ศาลฎีกา สั่งให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดสมุทรปราการ เขตเลือกตั้งที่ ๕ ใหม่ แทน นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๓๓ ซึ่งศาลฎีกาได้มีค าสั่งให้ 

http://edoc.parliament.go.th/getfile.aspx?id=713094&file=005+%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B8%B2.pdf&download=1
http://edoc.parliament.go.th/getfile.aspx?id=713094&file=006+%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%A1.pdf&download=1
http://edoc.parliament.go.th/getfile.aspx?id=713094&file=007+%E0%B8%9C%E0%B8%A3%E0%B8%97..pdf&download=1
http://edoc.parliament.go.th/getfile.aspx?id=713094&file=007+%E0%B8%9C%E0%B8%A3%E0%B8%97..pdf&download=1
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รับค าร้องดังกล่าวไว้พิจารณาวินิจฉัยแล้ว เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ จึงมีผลให้นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก 
ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๓๓ และมาตรา ๑๓๘ วรรคสาม 
   ดังนั้น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมดเท่าที่มีอยู่และปฏิบัติหน้าที่ได้มีจ านวน  
๔๙๘ คน องค์ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ๒๔๙ คน 

   ที่ประชุมทราบ 

   3. รับรองรายงานการประชุม     (ไม่มี) 

   4. เรื่องท่ีคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว 

   เรื่องด่วน 

   เป็นการลงมติญัตติด่วน เรื่อง ให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือ
ศึกษาผลกระทบจากการกระท า ประกาศและค าสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และการใช้อ านาจของ
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติตามมาตรา ๔๔ ซึ่งเป็นการพิจารณาต่อเนื่องจากการประชุม            
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่  ๒๕ ปีที่  ๑ ครั้งที่  ๙ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง  เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๒๘ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เพ่ือด าเนินการนับคะแนนเสียงใหม่ ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ข้อ ๘๕ 
จากนั้น ประธานสั่งนับองค์ประชุม และเมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ที่ประชุมได้ลงมติในญัตติดังกล่าว ด้วยวิธีขาน
ชื่อทีละคน ซึ่งที่ประชุมมีมติไม่เห็นด้วยให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือศึกษาผลกระทบจากการกระท า 
ประกาศและค าสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และการใช้อ านาจของหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติตามมาตรา ๔๔ ด้วยคะแนน 244 เสียง จากนั้น ประธานฯ ได้สั่งปิดประชุม  

 
ปิดประชุมเวลา ๑๙.๑๕ นาฬิกา 
  
 
 

*************************** 


